



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๔๖๓๕

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๙ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผ.กทม.ย้ำ ๔ วันอันตราย ทุกเขตต้อง บูรณาการ ทุกทางสู่วิกฤติ น้ำท่วมและ ช่วยเหลือ ประชาชน ในพื้นที่	siamrath chmplus thebangkokinsight facebook.com/ prbangkok twitter.com/ siamrath_online	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม. กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วม กรุงเทพฯ ในช่วงนี้และแนวทางป้องกันว่า ช่วงนี้คือ ช่วงวิกฤต เรียกว่า ๔ วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ ๗ -๑๐ ก.ย.๖๕ โดยเมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๕ มีฝนตกหนัก ถึง ๑๓๐ มิลลิเมตร ที่เขตลาดกระบัง ส่วนกรณีฝนตกหนักที่เขตบางเขน เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำฝนสูงถึง ๑๗๐ มิลลิเมตร ซึ่งปริมาณ ดังกล่าวจะเกิดขึ้น ๑ ครั้ง ในทุก ๒๐ ปี ตามสถิติที่ กทม.บันทึกไว้ ปัญหา ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังคือ ท่อระบายน้ำเดิมของ กทม.ไม่สามารถ รองรับปริมาณน้ำฝนสูงขนาด ๑๗๐ มิลลิเมตร ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำเต็ม คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร นอกจากนี้ มีฝนตกบริเวณ พัฒนาการ ทำให้น้ำเต็มคลองประเวศบุรีรมย์ ดังนั้น สถานการณ์ขณะนี้ คลองหลักของ กทม.มีน้ำเต็มทุกคลองต้องเร่งระบายโดยด่วน ส่วนคลอง แสนแสบปัจจุบันขีดความสามารถรับน้ำก็ใกล้เต็มเช่นกัน และฝนได้ตกเป็น ปริมาณกว้างครอบคลุมพื้นที่ปริมณฑลโดยรอบกรุงเทพฯ ทำให้เป็น อุปสรรคต่อการระบายน้ำ</p> <p>- ปัจจุบันมีวิกฤตเกิดขึ้น ๔ เรื่อง ดังนี้ (๑) คลองหลักในกรุงเทพฯ มีน้ำเต็มความจุ ทุกคลอง ยกเว้นคลองแสนแสบที่ยังพอรับได้อีกไม่มาก (๒) ร่องความกด อากาศต่ำพาดผ่านกรุงเทพฯ และจะส่งผลให้เกิดกำลังดึงดูดฝนเข้ามา จึงมี โอกาสเกิดฝนตกเพิ่มขึ้น (๓) ปริมาณน้ำเหนือถูกปล่อยลงมาจำนวนถึง ๑,๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที แม้จะยังไม่สูงเท่าช่วงวิกฤต แต่ปริมาณน้ำที่ ขึ้นสูงระดับนี้ กทม.ต้องสูบน้ำข้ามประตูน้ำ เพื่อระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้การทำงานค่อนข้างลำบาก (๔) ช่วงวันที่ ๗-๑๐ก.ย.นี้ เป็นช่วงน้ำทะเล หนุนสูง โดย ๔ ปัจจัยนี้ประกอบกันทำให้กรุงเทพฯ มีน้ำท่วมขังในบางจุด</p> <p>- ได้นำบทเรียนมาเตรียมบรรเทาปัญหาน้ำท่วม โดยสั่งการให้ ร.บ.กทม.เป็น ผู้บัญชาการและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๒๑ เครื่อง ตามที่กรมชลประทาน สนับสนุนมา และเตรียมจัดการสภาพการจราจร เพื่อให้รถของหน่วย ช่วยเหลือต่าง ๆ เข้าไปในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ ต้องเตรียมการล่วงหน้า ๓ ชั่วโมง</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - รับมือและบรรเทาสถานการณ์ น้ำท่วม และฝนตกหนัก ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิด ภาวะวิกฤติ</p>	<p>- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์น้ำและ ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ และการเร่งช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากฝนตกหนัก</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			เพื่อนำกำลัง อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ในการรับมือน้ำท่วมเข้าไปประจำในพื้นที่ และหน่วยช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น รวมถึงการวางแผนกำหนดเส้นทางขนประชาชนและกำหนดการจราจรล่วงหน้ากรณีน้ำท่วมอีกครั้ง เพื่อจัดการแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ทันทั่วถึง		
๒	กทม. จัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า ยกเขตพญาไท และเขตราชเทวี เป็นต้นแบบ	Voicetv TheReporters facebook.com/prbangkok facebook.com/TheReportersTH facebook.com/VoiceOnlineTH	<p>- นายจ๊กกพันธ์ ผิวงาม รพว.กทม. กล่าวหลังประชุมติดตามการแก้ไขปัญหา ทาบเร่แผงลอยว่า การจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า หัวใจหลักสำคัญคือ การคาดการณ์ล่วงหน้า ยึดตามระเบียบ เมื่อยกเลิกแล้วต้องหาที่ใหม่ เพื่อให้ผู้ค้าสามารถประกอบอาชีพ ส่วนแผงค้าควรมีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการจัดเก็บและขนย้าย ต่อมาเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบถึงการทำงาน เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม เจ้าหน้าที่เทศกิจได้จัดรถบริการรับ-ส่งในการเดินทาง การทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p> <p>- สำนักงานเขตพญาไทและสำนักงานเขตราชเทวี เป็นต้นแบบการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า โดยได้รับการสนับสนุนและแฉงค่าจากภาคเอกชน ส่วนในพื้นที่เขตอื่น ๆ ขอให้ ผอ.เขตประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกำชับผู้ค้าปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เร่งจัดระเบียบผู้ค้าทาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>	<p>- สำนักงานเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดระเบียบผู้ค้าทาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>
๓	กทม.ชวนประชาชนติดตามข่าวน้ำท่วม จะแจ้งล่วงหน้า ๓ ชั่วโมง พร้อมจัดรถรับส่งตามสถานีรถไฟฟ้า	thainews chmplus opt-news facebook.com/prbangkok twitter.com/๓Plusnews	<p>- รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รพว.กทม. กล่าวถึงแนวทางการรับมือสถานการณ์น้ำและฝนตกหนักในกรุงเทพฯ ว่า ในระยะนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และจะตกมาเต็มน้ำในพื้นที่บางเขน หลักสี่ รังสิต และเขตลาดกระบัง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารของ กทม.อย่างต่อเนื่อง โดยจะรายงานให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ๓ ชั่วโมง ส่วนเรื่องการจราจร หากน้ำท่วมสูง กทม.จะประสานรถทหารและเทศกิจ เพื่อให้บริการตามสถานีรถไฟฟ้่าหลัก ส่วนสถานการณ์น้ำตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรับมือได้ เพราะมีแนวคันกันน้ำสูงกว่า ๓ เมตร ขณะนี้ปริมาณน้ำสูง ๑.๘๕ เมตร แต่จุดพินทลยังต้องเสริมความแข็งแรงให้แนวกัน</p> <p>- ปัจจุบันลักษณะของฝนเป็นการตกแ่ ทำให้มีปริมาณฝนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก พร้อมรายงานให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ๓ ชั่วโมง พร้อมเตรียมแผนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมรายงานให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ๓ ชั่วโมง พร้อมเตรียมแผนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			มิลลิเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง กทม.พยายามพร่องน้ำในคลองสายหลักให้เร็วขึ้น ส่วนจุดอ่อนที่สำคัญคือ กทม.ไม่สามารถคาดการณ์จุดฝนตกลงหน้าได้ เรดาร์ตรวจสอบสภาพอากาศจะเห็นเมื่อเป็นฝนแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้เตรียมพร้อมเร่งระบายน้ำและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชน		
๔	กทม.ชวนวิ่ง BKK Trail วิ่งได้ = เดินดี วิ่งเพื่อเมืองที่ดีขึ้น	dailynews prbangkok facebook.com/prbangkok facebook.com/dailynews twitter.com/prbangkok	<p>- รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รพว.กทม. กล่าวแถลงโครงการ BKK Trail วิ่งได้ = เดินดีว่า โครงการดังกล่าวเป็น ๑ ในนโยบาย ๒๑๖ ข้อ ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รพว.กทม. ที่ตั้งใจจะพัฒนา Bangkok Trail (BKK Trail) เพื่อสร้างเส้นทางวิ่ง เส้นทางออกกำลังกาย และเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย (๑) รวบรวมเส้นทางวิ่ง Trail ที่มีนักวิ่งใช้งาน (๒) สร้างจุดเด่นของเส้นทาง ด้วยการตั้งจุดเด่นของพื้นที่ เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้คนมาวิ่ง เช่น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ พื้นที่สาธารณะ และเรื่องราวที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง (๓) ปรับโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เหมาะสมสำหรับการเดินวิ่ง (๔) ประชาสัมพันธ์เส้นทาง BKK Trail พร้อมข้อมูล สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ตัดผังแผนที่เส้นทางวิ่งในเส้นทาง จัดทำแผนที่เส้นทาง BKK Trail ออนไลน์</p> <p>- ทีมอาสาสมัครโครงการ BKK Trail ได้วิ่งนำร่องใน ๔ เส้นทาง และสำรวจเส้นทางเสร็จสิ้นแล้ว ๒ เส้นทาง ระหว่างที่วิ่งจะถ่ายภาพสิ่งต่าง ๆ ที่พบ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อนักวิ่ง ทั้งกายภาพของการวิ่ง ภูมิทัศน์โดยรอบ จุดน้ำดื่มสะอาด จุดเข้าห้องน้ำ จุดท่องเที่ยว จุดค้าขาย และจุดจอดรถ โดยจะส่งข้อมูลเหล่านี้เข้าแอปพลิเคชันเฉพาะ คล้ายระบบ Traffy fondou เมื่อ กทม.ได้รับข้อมูลแล้วจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้สามารถเดินทางได้สะดวก</p> <p>- โครงการ BKK Trail จะเปิดเส้นทางให้นักวิ่งที่สนใจมาเป็นนักวิ่งอาสาสมัครโครงการ โดยผู้ที่สนใจสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มในเพจเฟซบุ๊ก “๔๒.๑๕๕K Club...เราจะไปมาราธอนด้วยกัน”</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือพัฒนา Bangkok Trail เพื่อสร้างเส้นทางวิ่ง เส้นทางออกกำลังกาย และเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ตามนโยบายของ รพว.กทม.</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเป็นนักวิ่งอาสาสมัครโครงการ BKK Trail วิ่งได้= เดินดี พัฒนา Bangkok Trail (BKK Trail) เส้นทางวิ่ง เส้นทางออกกำลังกาย และเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ</p>
๕	กทม.ปรับแผนยุทธศาสตร์ พร้อมจัดอบรม	matichonweekly matichon innews facebook.com/	<p>- ผศ.ทวิตา กมลเวชช รพว.กทม. กล่าวในการอบรมจัดทำแผนและงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-Based Budgeting) ว่า การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายคือ ทำความเข้าใจแนวทางและเครื่องมือการ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ทำความเข้าใจแนวทางและเครื่องมือในการปรับเป้าหมาย</p>	<p>- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงบประมาณ กทม. และ สำนักงาน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	บุคลากร ในสังกัด ขับเคลื่อน นโยบาย Zero-Based Budgeting	MatichonOnline twitter.com/prbangkok	ปรับเป้าหมายและทิศทางของแผนและงบประมาณในการพัฒนา กทม.ให้สอดคล้องกับนโยบาย ผว.กทม. โดยเน้นการเสริมพลังและการสร้างความเข้มแข็งให้กับเส้นเลือดฝอย เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน - แผนพัฒนา กทม. ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายทั้ง ๒๑๖ ข้อ ของ ผว.กทม. ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ นโยบายงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-Based Budgeting) หากทุกคนในสำนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปศึกษาในแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ของแผนพัฒนาฯ ที่ปรับปรุงจะทำให้สามารถทำงานในส่วนการจัดสรรงบประมาณแบบ Zero-Based Budgeting ได้ง่ายขึ้น โดยงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-Based Budgeting) คือ การจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงความจำเป็นและคุณค่าของสิ่งที่ต้องทำพิจารณางบประมาณใหม่ทุกรายการ ไม่ใช่เพียงใช้งบประมาณของปีที่แล้วเป็นฐาน เพื่อปรับความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณ ไปในจุดต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพและความต้องการสูงสุด รวมถึงการทบทวนและปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการปฏิบัติการของ กทม.	และทิศทางของแผนและงบประมาณในการพัฒนา กทม.ให้สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-Based Budgeting)	ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ทัศนคติหน้าการจัดทำแผนและงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-Based Budgeting) ในหน่วยงานต่าง ๆ ของ กทม.
๖	กทม. ลงนาม MOU รวม ๔๖ สถาบันภาคี สนับสนุนการ วิจัยไทยก้าว ไกลสู่แนวหน้า ของโลก	banmuang mgronline facebook.com/ PRBangkok	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม.กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันภาคีว่า กทม.เห็นถึงความสำคัญของการวิจัย อันเป็นรากฐานขององค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หลายหน่วยงานของ กทม.จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น สำนักการแพทย์ ตลอดจนพร้อมให้ความสนับสนุนและเข้าร่วมกับทุกหน่วยงาน แม้จะเป็นหน่วยงานนอกสังกัดเพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัยในไทย อีกทั้งได้เข้าร่วมในฐานะภาคีเครือข่ายกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมาแล้ว ๓ ครั้ง	<u>ด้านบวก</u> - พัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันสู่มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยในคนในระดับแนวหน้าของโลก	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ทัศนคติหน้าการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันสู่มาตรฐานสากล
๗	เปิด ๔ สาเหตุ น้ำท่วม กรุงเทพฯ ตะวันออก พร้อมแนะวิธี แก้ปัญหา	siamrath thaipost thebangkokinsight	- ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิบดีการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออกว่า รู้สึกเห็นใจผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมหลายครั้ง ซึ่งมีสาเหตุจากพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออกเป็นพื้นที่ลุ่มระดับต่ำใกล้น้ำทะเลและเป็นแอ่งกระทะ เมื่อฝนตกน้ำจึงท่วมได้ทันที อีกทั้งดินในบริเวณดังกล่าวเป็นดินอ่อน ทรุดตัวง่าย จึงได้เสนอแนว	<u>ด้านบวก</u> - เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก โดยคำนึงถึงลักษณะทางภูมิประเทศ	- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ทัศนคติหน้าการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขและ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ทางแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดด้วยระบบเครื่องข่ายเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ทำงานอัตโนมัติ โดยสูบน้ำออกผ่าน ๒ เส้นทางหลักคือ ทางตะวันออกออกทาง จ.ฉะเชิงเทรา ผ่านทางคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตและทางใต้ ออกทางคลองประเวศบุรีรัมย์ มุ่งสู่สถานีสูบน้ำพระโขนง เพื่อสูบน้ำขึ้นระบายบนแม่น้ำเจ้าพระยา อย่างไรก็ตาม การประสานงานระหว่างกรุงเทพฯ และ จ.ฉะเชิงเทราอาจมีอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการจัดการปัญหาน้ำท่วมร่วมกันได้ ทั้งที่ทางตะวันออกอยู่ใกล้จุดน้ำท่วมมากที่สุด</p>		<p>ป้องกันปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์